

Số *MB* /KH-UBND

Thành phố Bắc Kạn, ngày *17* tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phòng ngừa, ngăn chặn tối đa tình trạng di cư trái phép, mua bán người trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế, góp phần tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng nhân phẩm của người di cư, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, đặc biệt là các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo chủ động, sát với tình hình thực tiễn, lấy con người làm trung tâm; phù hợp với các cam kết quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên; chính sách, pháp luật, chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.

Xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường trong việc thực hiện triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (gọi tắt là Thỏa thuận GCM) giai đoạn 2020 - 2030. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thỏa thuận GCM giai đoạn 2020 - 2030 phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời, đầy đủ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế

1.1. Nhiệm vụ

Tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế (*rủi ro khi di cư trái phép; nguy cơ của mua bán người; thông tin cơ bản về các hoạt động đưa người tại địa phương đi làm việc ở nước ngoài; chính sách hỗ trợ liên quan...*). Việc tuyên truyền phải có nội dung phù hợp với giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ dân trí, đặc điểm của từng địa phương, dễ tiếp cận, có trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú.

Thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, các tin, bài tuyên truyền về Thỏa thuận GMC; tăng cường chuyên mục, chuyên trang về các vấn đề di cư quốc tế (*di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép và đưa người di cư trái phép; mua bán người, bóc lột, lạm dụng lao động; các rủi ro trong quá trình di cư; quyền và lợi ích của người di cư...*).

Tăng cường vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

Chủ động đăng tải thông tin rõ ràng, minh bạch về di cư (*hướng dẫn, tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế; thị trường lao động nước ngoài; chính sách cấp thị thực; quyền của người di cư...*) trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Nâng cao năng lực cán bộ các cấp (nhất là cấp cơ sở), các ngành, các cơ quan, tổ chức tham gia triển khai Thỏa thuận GCM nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ người di cư, lưu ý các nhóm đặc thù, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số.

1.2. Phân công thực hiện

Phòng Văn hóa và thông tin bám sát hướng dẫn của Sở Thông tin - Truyền thông tham mưu UBND thành phố tổ chức tập huấn, tuyên truyền về nội dung Thỏa thuận GCM.

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông đăng tải các thông tin về di cư trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự.

Các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường là cơ quan phối hợp thực hiện. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1.1.

1.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GMC.

2. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật có liên quan

2.1. Nhiệm vụ

Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được phê duyệt.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai Thỏa thuận GCM.

Nghiên cứu, tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản về các vấn đề như: quản lý người nước ngoài, lao động di cư, tư vấn du học, quốc tịch, hộ tịch, chính sách chăm sóc sức khỏe của người di cư và các vấn đề di cư quốc tế khác.

Rà soát, hoàn thiện, ban hành các giải pháp, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của thành phố (*chính sách về giảm nghèo, an sinh xã hội, gắn với việc làm bền vững, bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em...*).

2.2. Phân công nhiệm vụ

Các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được phê duyệt.

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị: Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND - UBND, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản về quản lý người nước ngoài, lao động di cư, quốc tịch, hộ tịch của người di cư và các vấn đề di cư quốc tế khác. Chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường có liên quan rà soát, hoàn thiện, ban hành đồng bộ các giải pháp, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của thành phố (*chính sách về giảm nghèo, an sinh xã hội, gắn với việc làm bền vững, bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em...*).

2.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GMC và khi các Bộ, ngành Trung ương hoàn thành xong dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xin ý kiến.

3. Nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư tại địa phương

3.1. Nhiệm vụ

Theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế (lao động; học tập; kết hôn, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; di cư trái phép; mua bán người; lao động cưỡng bức; người không quốc tịch; người di cư trở về...).

Nghiên cứu lồng ghép các nội dung liên quan đến di cư trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở để bổ sung điều tra về tình trạng di cư (nguyên nhân di cư; ngày xuất cảnh, nhập cảnh gần nhất; quốc gia cư trú trong thời gian 5 năm trước khi diễn ra tổng điều tra dân số và nhà ở...).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài bao gồm các thông tin cơ bản về công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài với các mục đích khác nhau.

3.2. Phân công nhiệm vụ

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các phòng, ban, đơn vị, ngành thành phố và UBND các xã, phường rà soát, cập nhật thông tin, dữ liệu về di cư trên địa bàn thành phố.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, nghiên cứu lồng ghép các nội dung liên quan đến di cư trong các cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở.

Văn phòng HĐND - UBND thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký và hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

3.3. Thời gian thực hiện: Từ nay đến năm 2022.

4. Lồng ghép việc thực hiện Thỏa thuận GMC với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

4.1. Nhiệm vụ

Đánh giá các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương phải tính đến yếu tố di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài.

Xác định ưu tiên, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương liên quan đến lĩnh vực di cư (*theo tính chất cấp thiết của vấn đề, lộ trình triển khai...*).

Ban hành các giải pháp, chính sách sát với tình hình thực tiễn trên cơ sở ưu tiên, trọng tâm của địa phương để thực hiện lồng ghép một cách hài hòa, hiệu quả với chương trình phát triển kinh tế - xã hội đang triển khai; trong đó, lưu ý các vấn đề: đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội lâu dài và bền vững đi đôi với giải quyết việc làm tại chỗ; xây dựng, rà soát, củng cố chương trình, cơ chế hỗ trợ tài chính, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, hỗ trợ người di cư trở về và tái hòa nhập, chăm sóc sức khỏe đảm bảo đáp ứng yếu tố giới và nhu cầu của đối tượng chính sách xã hội.

Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tạo điều kiện cho người nước ngoài hòa nhập, gắn kết với cộng đồng người dân tại địa phương.

4.2. Phân công nhiệm vụ

Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường thực hiện.

4.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GMC

5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM

5.1. Nhiệm vụ

Tăng cường nghiên cứu, đề xuất ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về di cư phù hợp với lợi ích của Việt Nam nhằm thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, phòng, chống di cư trái phép, phòng, chống mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đặc biệt chú ý đến các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em.

Tổ chức triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và các cam kết quốc tế về di cư mà Việt Nam là thành viên, phù hợp với luật pháp và điều kiện của Việt Nam; đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp.

5.2. Phân công nhiệm vụ

Văn phòng HĐND - UBND bám sát hướng dẫn của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện.

5.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong thời gian triển khai Thỏa thuận GMC.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị, ngành thành phố, UBND các xã, phường căn cứ vào nội dung kế hoạch này, chủ động lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo lộ trình từ nay đến năm 2030.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố, Thành đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tham gia triển khai các nhiệm vụ nêu tại kế hoạch này.

3. Chế độ cung cấp thông tin, báo cáo:

Các phòng, ban, đơn vị, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường định kỳ báo cáo tình hình thực hiện về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND - UBND thành phố) trước ngày **05/11** hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Riêng Công an thành phố, định kỳ 6 tháng cung cấp số liệu liên quan đến di cư 6 tháng đầu năm về UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND - UBND thành phố) trước ngày 05/7, 06 tháng cuối năm trước ngày 05/01 năm sau (theo Phụ lục 2, Công văn số 2132/BNG-LS ngày 25/6/2020 của Bộ Ngoại giao gửi kèm theo).

4. Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước. Các đơn vị chủ động lồng ghép nhiệm vụ được giao trong chương trình, dự án, đề án đang triển khai thực hiện từ nguồn kinh phí được giao hằng năm; riêng các nhiệm vụ mới không thể lồng ghép, các cơ quan, địa phương lập dự toán trình cấp có thẩm quyền bố trí, phê duyệt trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

5. Giao Văn phòng HĐND - UBND thành phố là cơ quan tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Văn phòng HĐND - UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường;

Gửi bản giấy:

- Công an thành phố;
- Lưu: VT.

[Handwritten signature]

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Hữu Bường